
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2564 
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เทศบาลต าบลชนบท 

อ าเภอชนบท   จังหวัดขอนแก่น 
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                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 
วันศุกร์  ที ่3 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.3๐ น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นางนุชรา  ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท กัณทิดา  ประจันตะเสน 
5 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
6 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
7 นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
8 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 
9 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท พงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 

10 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
11 นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1    
2    
3    

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีต าบลชนบท คุณานนต์  หินเธาว์ 
2 นางสุนีย์  หินเธาว ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท สุนีย์  หินเธาว ์
3 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
4. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
5. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท อุทิศ  ตรีศรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

6 นางสาวนราวดี  เสาร์ทอง ท้องถิ่นอ าเภอชนบท  
7 นายยุทธพันธ์  ทองป้อง พัฒนาการอ าเภอชนบท  
8 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอ าเภอชนบท  
9 นพ.เชิดชัย กิตติโพวานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชนบท  

10 นายชัยสิทธ์  ผาจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชนบทศึกษา  
11 นายบัญชา ยุทไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท บัญชา ยุทไธสง 
12 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
13 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช  ว่องไว 
14 นายถาวร  ละอองเอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ถาวร  ละอองเอก 
15 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
16 นางรัตนา  กระพ้ีแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพ้ีแดง 
17 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
18 นายศิริพันธ์  อัตถาชน ก านันต าบลชนบท  
19 นายสาโรช  ตรีศร ี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
20 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลชนบท  
21 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลชนบท  
22 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลชนบท  
23 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลชนบท  
24 นายอัมพร  สุวรรณหงส์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลชนบท  
25 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลชนบท  
26 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท  
27 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
28 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
29 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีบุญเรือง  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑2 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตาม
ประกาศสภาเทศบาลต าบลชนบท เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามมติที่ประชุมสภา
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 
 
 

 

เทศบาลต าบลชนบทครั้งแรก เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม 2564  มีมติ
ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564  เริ่ม
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   
๒496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ 21 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.    
๒๕64  ระหว่างวันที่ 7  สิงหาคม  - 5  กันยายน 2564  โดยมีก าหนดไม่
เกิน 30 วัน  ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564   นายวิโรจน์     
แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท  
ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลชนบทและท าหน้าที่ประธานด าเนินการประชุมต่อไป ขอกราบเรียน
เชิญค่ะ 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท
ทุกท่าน วันนี้วันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ชนบท เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผมขอเปิดการประชุมครับ  
 
 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องท่ี 1  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2564 เทศบาลต าบลชนบท ได้ระดับผลคะแนน 86.78 อยู่ใน
ระดับ  A  ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ 
เรื่อง แจ้งให้ทราบเรื่องท่ี 2 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมป้องกันตัวเองด้วยครับ  ดีที่ประธาน อ.ส.ม.ของเราเข้มแข็ง ขอบคุณ
ท่านเนาวรัตน์  หมั่นดีครับ 
 
 

-รับทราบ 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้ งที่ 
2/2564  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุมได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกสภาล่วงหน้าแล้ว ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไข เชิญท่านร้อยต ารวจตรี
จ านงค์  เมืองวงษ์ครับ 
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ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง         
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
กระผมร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท 
เขต 2 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  หน้าที่ 18 
บรรทัดที่ 2  ขอแก้ไขจาก กระผมร้อย เป็น กระผมร้อยต ารวจตรี ขอบคุณ
ครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ดิฉันนางนุชรา ค าคูณเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอ
แก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 2 จาก
ข้างล่างค่ะ ขอแก้ไขจาก กระผม เป็น ดิฉัน ขอบคุณค่ะ 
 

แก้ไขค าผิดตามนี้นะครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ 
ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ และท่านใดท่ีไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1
ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 1  มิถุนายน  2564  จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวโิรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวยีง ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
(1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2/2564  วันที่ 1  มิถุนายน  2564   
 
 

 กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
 
เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
-ไม่มี 
 
 

เรื่องที่เสนอใหม ่
 

5.1  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (วาระรับหลักการ) 
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นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์    
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยนายกเทศมนตรี 
ต าบลชนบท ได้ยื่นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 
 
 
 
 

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านรองประธานสภา
เทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ 
ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาล
ต าบลชนบทอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบล
ชนบท  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลชนบทได้ประมาณการรายรับทุก
หมวดไว้จ านวน   69,500,000  บาท โดยสามารถจ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ในส่วนของรายได้ที่
เทศบาลต าบลชนบทจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นสามารถน าไปบริหารงานทั่วไป และงานบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลชนบทเป็น
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น
ขณะนี้เทศบาลต าบลชนบทมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.  2564  จ านวน 50,158,389.13 บาท ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับของเทศบาลต าบลชนบทจะมีจ านวน
จ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่จะต้องด าเนินการเพ่ือการบริการให้แก่
ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่เทศบาลต าบลชนบทก็
สามารถด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เท่าที่ก าลัง
ความสามารถจะท าได้ 
อาศัยอ านาจตามข้อ 34 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลชนบท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
อนึ่งผมขออนุญาตน าเรียน สถานะการคลังของเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือ
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท รองประธานสภาเทศบาลต าบล
ชนบท และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทได้รับทราบดังนี้  

สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม  2564 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน  65,941,164.43 บาท 
1.1.2 เงินสะสม           จ านวน  50,158,389.13 บาท 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

 

นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายวสันต์  วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  20,098,542.18 บาท 
1.1.4 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  0  บาท 
1.1.5 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 17 โครงการ

จ านวน  9,524,960.00  บาท   
1.1.6 รายละเอียดดังเอกสารที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท  

หน้าที่ 3 หน้าที่ 4 และหน้าที่ 5 ครับ 
บัดนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบทมีความพร้อมที่จะเสนอ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 กระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเสนอท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท 
รองประธานเทศบาลต าบลชนบท และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทใด้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป ขอบคุณครับ  
 

ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้
แล้วนั้นมีท่านใดทีส่งสัย จะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านโสภณ พลเวียงครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านครับ กระผมนายโสภณ พลเวียง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่ท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกระผมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท พิจารณา
ดูรายละเอียดที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ ได้พิจารณาในแนวทางและ
รายละเอียดเอกสาร ที่ได้เสนอให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบ ซึ่งมี
รายการหลายรายการทั้งรายรับและรายจ่าย ซึ่งพิจารณาดูรายการทั้งหมด 
หลายโครงการดังปรากฏในร่างเทศบัญญัติที่ท่านสมาชิกถืออยู่ กระผมเห็น
ว่าทางฝ่ายผู้บริหาร ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มาให้สมาชิกสภาได้พิจารณาในวันนี้ กระผมเห็นว่าโครงการของผู้บริหาร 
และที่เสนอมาก็ตรงใจตรงประเด็นมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน
เทศบาลเราจะต้องพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะคณะกรรมการจัดท าแผนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่งบประมาณและพนักงานเทศบาลตัดกระผมขอชื่นชมครับ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  กระผมนายวสันต์ 
วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 กระผมได้ศึกษา
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ ที่คณะผู้บริหารส่งให้สมาชิกทุกท่านได้
พิจารณาเห็นว่าครอบคลุมชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากร่างเทศบัญญัติ
ฉบับนี้อย่างสูงสุด สิ่งที่ท่านท าขณะนี้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์มาก ทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การบริการทั้งหลาย การศึกษา ได้ครอบคลุม
ทั้งหมด ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนทุกๆท่าน ที่ท าให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด ขอสนับสนุน ขอบคุณครับ 

1.1.7  
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นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

นายวิโรจน์ แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา       
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
 
 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  กระผมนายประชิต   
บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2  กระผมพิจารณาร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว เห็นว่าในงานประเพณีท่ีตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จ านวน 200,000 บาท  น้อยไป ควรตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
งานประเพณี จ านวน 500.,000 บาท ขอบคุณครับ 
 
 

มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ ผมขออนุญาตนะครับ 
เทศบาลต าบลชนบทได้ตั้งประมาณการรายรับทุกหมวดไว้จ านวน   
69,500,000  บาท  และรายละเอียดในด้านรายจ่าย 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป     15,507,480.00  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน    3,345,544.00  บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา                       5,620,958.00    บาท 
แผนงานสาธารณสุข                      4,875,220.00    บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                 220,000.00     บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน                  5,340,648.00   บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1,567,456.00   บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  1,847,600.00  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      10,278,456.00   บาท 
แผนงานการเกษตร                         210,000.00     บาท 
แผนงานการพาณิชย์                       - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง                           20,686,638.00   บาท 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น               69,500,000.00  บาท 
 
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญท่านพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา 
เชิญครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร 
กระผมนายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบทเขต 2 
สอบถามถึงโครงการก่อสร้างต่างๆในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่ 
ไม่มีแบบรูปรายการประกอบให้พิจารณาด้วยหรือครับ 
 
 
 
 
 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
 
ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
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นายสรสิช ว่องไว                   
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติที่ประชุม 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านคณะ
ผู้บริหาร ตามหนังสือซักซ้อมการจัดท างบประมาณ ขั้นตอนในการจัดท า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ไม่ต้องมีแบบรูปรายการ เมื่อจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่อยด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการครับ เพราะตอนนี้เป็นเพียง
ประมาณการในการก่อสร้างเท่านั้นครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ขอมติที่ประชุมรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครบั 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   จ านวน 8 เสียง 
 (1.นายวิโรจน์  แสงมณี 2.นางนุชรา  ค าคูณเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเท่ียง
ธรรม 5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวด ี 8.นายโสภณ  พล
เวียง ) 

ไม่เห็นชอบ                                 - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  4  เสียง 
 (1.ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน ์ 3.นายพงษพ์ันธ์ ฤทธิ์รักษา ) 
 (4.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน ) 
 
 

เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565    
 
ญัตติ 5.2  ญัตติขอรับความเห็นชอบ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ต่อไปเป็นขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 
2554)  ข้อ 103 และข้อ 105 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 
คน เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สภาท้องถิ่น
ได้รับหลักการแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติจ านวนกี่คน ซึ่งค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อยไม่
ต่ ากว่า 2 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ กระผมขออนุญาต ขอเสนอให้
มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านครับ 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นางเนาวรัตน์  หมั่นดี 
ผู้รับรอง 2. นายประชิต  บุญศรี 
มติที่ประชุมเห็นชอบ ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯจ านวน  
3  คน 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายประชิต  บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 
ขั้นตอนต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  เชิญครับ 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี กระผมนายประชิต   
บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2  ขอเสนอ นายวสันต์  
วรางคณาวดี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นางนุชรา ค าคูณเมือง 
ผู้รับรอง 2. นางเนาวรัตน์  หมั่นดี   
 

มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 1 เพ่ิมเติมอีก ท่านวสันต์  วรางคณาวดี ก็จะได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
 

นายวสันต์ วรางคณาวดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
 
 

ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2  เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ดิฉันนางนุชรา ค าคูณ
เมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท   ขอเสนอ นายโสภณ  พลเวียง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นายวสันต์  วรางคณาวดี 
ผู้รับรอง 2. นายประชิต  บุญศรี   
มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 2 เพ่ิมเติมอีก ท่านโสภณ พลเวียง ก็จะได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
 

นายโสภณ พลเวียง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3  เชิญครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ดิฉันนางเนาวรัตน์ หมั่น
ดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เขต 2 ขอเสนอ นายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 
 

ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง 1.นายโสภณ   พลเวียง 
ผู้รับรอง 2. นางลัดดา  พวงชน   
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มติที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่  
ปลัดเทศบาล 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีท่านใดที่จะเสนอผู้สมควรที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีใครเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ที่ 3 เพ่ิมเติมอีก ท่านธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม ก็จะได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
 
 

นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
 
 

คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ท่านแล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายรวมทั้งหน้าที่
ของคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วยครับ เชิญครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภา ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายก เบื้องต้นขอน าเรียน ในส่วนของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมขออนุญาตน าเรียนในส่วนของสรุป
สาระส าคัญของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับ เพ่ือให้ทุกท่าน
ได้เห็นภาพ เห็นท่านสมาชิกสงสัยแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันว่า การจัดท า
งบประมาณที่ท่านนายกเสนอเป็นแบบใด สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
เพียงใด ประเด็นแรกนะครับ ร่างเทศบัญญัติที่ท่านนายกเสนอเป็นการ
จัดท างบประมาณแบบสมดุล ประเด็นที่สอง เป็นรูปแบบการจ าแนกตาม
แผนงาน แต่ก่อนจะเป็นการตั้งงบประมาณตามส านัก กอง ปัจจุบันได้มี
ระเบียบซักซ้อมให้ตั้งออกมาในรูปของแผนงานซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน มี
ทั้งหมด 4 ด้าน 12 แผนงาน 41 งานครับ แต่ก่อนมีอยู่ 36 งานจะเพ่ิมมา
อีก 5 งาน ก็จะเป็น 41 งาน นี่ก็คือรูปแบบงบประมาณแบบใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายของเรามันจะมีงบประมาณรายจ่ายทั่ว ไปกับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล ในส่วนที่เราพิจารณาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณในส่วนของงบกลาง และงบ
รายจ่ายตามแผนงาน ซึ่งรายจ่ายตามแผนงานมันก็จะมีในส่วนของรายจ่าย
ประจ า และรายจ่ายประจ าก็จะแยกออกมาอีก เป็นงบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน งบสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
ก็จะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ทางเทศบาลได้ประกาศใช้แผนไป ซึ่งมี
อายุการใช้แผนถึงปี 2565 เป็นโครงการตามความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่  และก็นโยบายของของรัฐบาล 
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย และจังหวะทุกอย่าง สาระส าคัญทุกอย่างจะ
รวมอยู่ในร่างเทศบัญญัติ อีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าฝั่งประมาณการรายรับ ขอ
อนุญาตท่านสมาชิกได้โปรดดูประมาณการในฝั่งของรายรับ ถ้าในฝั่งของ
รายรับดูในหมวดภาษีอากร ปี 65 กับปีที่ล่วงมา จะเห็นข้อแตกต่างว่าบวก
ลบกันเท่าไหร่ ซึ่งขออนุญาตน าเรียนนะครับว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นภาษีตัวใหม่ แต่ก่อนเรียกว่าภาษีบ ารุงท้องที่และก็ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน แต่ทั้ง 2 ตัวได้ถูกยกเลิกไปเป็นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2553 เป็นต้นมา การที่เราจัดเก็บท าให้ในส่วนของ ภาษีค่อนข้าง
จะลดลงเนื่องจากรัฐบาล มีมาตรการลดภาษีลงร้อยละ 90 ท าให้การ
จัดเก็บภาษีค่อนข้างจะลดลง แต่เราจะได้รับเงินชดเชยมาในปี 64 ซึ่ง จาก
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ปี 64  เราตั้งไว้ 670,000 บาท  ในปี 65 เราจะตั้งรับไว้แค่ 80,000 
บาท อันนี้เราตั้งตามที่เราได้รับจริง ในส่วนของภาษีป้าย ป้ายทุกอย่างใน
พ้ืนที่เราเราก็เก็บได้ค่อนข้างเยอะ ปี 63 จัดเก็บได้จริง 230,000 บาท ปี 
64 ประมาณการไว้ 230,000 บาท หรือในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆที่
เราจัดเก็บ เช่นค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย ตามพ .ร.บ
สาธารณสุข ตรงนี้ก็รับเข้าเป็นรายได้ทั้งหมด ถึงเป็นที่มาว่าฝั่งรายได้เรามา
จากไหนก็จะมาจากภาษีอากร ภาษีอากรที่เราจัดเก็บเองค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์
งานทะเบียนราษฎร์ นอกนั้นก็จะเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ ตาม
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม นอกนั้นจะเป็นในฝั่งของรายได้
เบ็ดเตล็ด รายได้จากทรัพย์สิน ส่วนสุดท้ายเรียกว่าเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
จะมี 2 หมวด เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฝั่งรายรับก็จะตั้งให้ใกล้เคียงกับรายรับของปี 63 
จากนั้นมาดูในฝั่งของรายจ่าย เป็นการตั้งงบประมาณถูกต้องตามรูปแบบ
งบประมาณทุกประการ สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ อย่างค่าตอบแทนของ
สมาชิก ตอนนี้เรามีรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 63 ประมาณ 33 ล้าน
บาท ซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีน ามาตั้งค่าตอบแทน ที่ระเบียบก าหนดที่เกิน 25 
ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน ท่านสมาชิกก็จะได้รับค่าตอบแทน อยู่ที่ 10,080 
บาท ใช้อัตรานี้ตลอดถ้ารายได้ไม่เกินครับ เขาเรียกว่างบบุคลากร ส่วนของ
เจ้าหน้าที่ จะตั้งตามอัตราที่ก าหนดให้แต่มันมันก็จะมีสัดส่วนก าหนด อย่าง 
งบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตั้งไว้ไม่เกิน 40 %  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเขา
บอกว่าได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน ส่วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐานเรื่องถนนหนทางที่ท่านนายกให้ความส าคัญ เรียกว่าให้
ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษทุกโครงการครับ อันไหนที่ใช้งบประมาณที่จะใช้
จ่ายเงินสะสมส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลายโครงการเตรียมการรองรับงบประมาณ
ในส่วนของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ก็ได้ในเรื่องของการใช้จ่ายที่
เกิดประโยชน์สู งสุดต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นที่ ตั้ งนะครับ  จึ งท าให้
งบประมาณในครั้งนี้ได้จัดท ารูปแบบงบประมาณแบบสมดุลฝั่ง รายรับ
เท่ากับฝั่งรายจ่ายสอดคล้องตามรูปแบบและวิธีการจ าแนกงบประมาณทุก
ประการนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของงบประมาณปี 2565  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ (วรรค 
สาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณา เป็นสาม 
วาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียว 
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
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ญัตติด้วย 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการไปแล้วในขั้นตอนต่อไปที่ประชุม ได้มีการ
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อบังคับแล้ว
ก็คือเป็นในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่ง
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ก าหนดไว้ว่าในกรณีการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้นจะเสนอ 3 วาระรวดเดียวไม่ได ้
แล้วก็คือเป็นในส่วนของคณะกรรมการนะครับถามว่ามีอ านาจหน้าที่อะไร
ในการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ว่าในกรณีการ
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นจะเสนอเป็น 3 วาระ
รวดเดียวไม่ได้  เมื่อได้คณะกรรมการการเรียบร้อยก็จะต้องก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมง ตามที่กฎหมาย
ก าหนดนะครับ กฎหมายก าหนดว่าต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมส่งเสริมได้ตอบข้อหารือ 24 ชั่วโมงเขานับเวลาราชการ
นะครับ เมื่อสภารับหลักการร่างเทศบัญญัติ วันที่ 3 กันยายน 2564  วัน
เสาร์ที่4 และ วันอาทิตย์ที่ 5  ไม่นับ กรณีที่สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควร
ที่จะยื่นค าแปรญัตติ จะต้องเสนอค าแปรญัตตินี้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในวันจันทร์ ที่ 6,วันอังคารที่ 7, วันพุธที่ 8, ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. 
ครับ วันละ 8 ชั่วโมง สามวันเท่ากับ 24 ชั่วโมงครับ แล้วคณะกรรมการก็
ต้องประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะส่งร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม  เมื่อคณะกรรมการได้ประชุมแล้วก็จะต้องส่งรายงาน
พร้อมด้วยความเห็นเสนอให้ประธานสภา เพ่ือประธานสภาส่งรายงานให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะมีการประชุมในวาระที่ 
2 ต่อไปนะครับ คณะกรรมการอาจมาประชุมวันที่ 8 หรือวันที่ 9 นี้ก็ได้
ครับ หลังจากประชุมเสร็จกรรมการจะต้องเสนอรายงานต่อประธานสภา 
และส่งสมาชิกสภา เพ่ือประชุมวาระที่ 2 อาจจะเป็นวันจันทร์ที่ 13 นี้ก็ได้
นะครับ  
สรุปอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมการแปรฯทั้ง 3 ท่าน จะต้องมีหน้าที่มา
รับค าแปรญัตติวันที่ 6,7,8  เวลา 08.30-17.00 น. จากนั้นมาประชุม
เพ่ือพิจารณาในวันที่ 9 และรายงานต่อท่านประธานสภา วันที่ 10 ครับ 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

ที่ประชุม 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 
นายโสภณ  พลเวียง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายประชิต บุญศรี          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอเสนอเลยนะครับ ให้แปรญัตติระหว่างวันที่ 6-8 
กันยายน 2564 ให้ส่งค าขอแปรญัตติมาระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 
กันยายน เวลา 08.30 น ถึง 17:00 น  ที่ห้องประชุมสภาต าบลชนบท
แห่งนี้ ท่านใดที่จะแปรญัตตินะครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ เชิญเลขา
ครับ 
 

ขอแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วันที่ 6 กันยายน เวลา 08.00 น ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เพ่ือประชุมคัดเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

ขอแจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่2/2564 เพื ่อ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 วาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมสภาฯ พร้อมสรุปผลการพิจารณาค าเสนอแปรญัตติฯของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
 
 
 

-รับทราบ 
 
ขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอฝากงบประมาณ ปี 2566 ขอให้เสนอให้ทันภายใน 
15 สิงหาคม อย่าได้ขอขยายนะครับ ฝากท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กิจการ
สภาด้วยครับ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผม นาย
โสภณ  พลเวียง ขอเสนอแนวชี้แนะ ซึ่งเทศบาลต าบลชนบทต้องพิจารณา
อีกยาวนาน น าเรียนผ่านท่านประธานสภา ถึงคณะผู้บริหาร ในแผนงาน
เคหะชุมชน และสวนสาธารณะ คือโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และย้อนไปหมู่ที่ 3 มีชาวบ้านออกไป
จับจอง บุกรุก ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลของเราขอให้ท่านนายกออกไปดูแลครับ 
และต่อมาทางคณะผู้บริหารน ารถไปฉีดล้างถนน ตรงสี่แยกถนนขจิตพัฒนา 
ชาวบ้านฝากชื่นชม ขอบคุณครับ  
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายประชิต บุญศรีขออนุญาตหารือ  
1.เรื่องวัยรุ่นไปกินเหล้ารอบหนองกองแก้ว ไม่เก็บขยะ สกปรก บรรยากาศ
ไม่ดี เวลาชาวบ้านไปออกก าลังกายเป็นอันตราย ขอให้ท่านนายกพิจารณา
ด้วยครับ และก็ถนนจากศาลเจ้าพ่อกรมทา ต้นไม้รกมาก ขอให้ทาง
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์ 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารไปดูแลด้วยครับ 
2.เรื่องขยายน้ าประปา  ซอยหลังบ้านดาบโก่ รู้สึกว่าชาวบ้านยังไม่มี
น้ าประปาใช้ ขอท่านนายกพิจารณาด้วยครับ 
3.ร่องน้ าบ้านของคุณไพรัช แถวนั้นร่องน้ าไม่ดี น้ าไม่ไหล พิจารณาด้วยครับ 
4.งานที่เราท ามา 4-5 เดือน งานล่าช้า งานบริการชาวบ้าน ไม่ทราบเป็น
เพราะสาเหตุใด ขอให้พิจารณาด้วยครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร เนื่องจาก
การประชุมครั้งที่แล้วดิฉันก็ได้เสนอปัญหา ทางเดินเท้าในตลาดสด และก็
ห้องน้ าในตลาดสด ขอให้ท่านนายกพิจารณาด้วยค่ะ 
2.ตลาดน้อย ถนนหลังร้านพยงค์ไหมไทย จนถึงตลาดน้อย เป็นจุดที่ อสม.
คัดกรอง เวลาฝนตกน้ าจะไหลไม่สะดวก เป็นโคลน ฝากท่านนายกพิจารณา
ด้วยค่ะ 
3.เรื่องผู้รับจ้างที่มารับจ้างกับเทศบาลต าบลชนบท มีเสียงสะท้อนว่า
เทศบาลต าบลชนบทเบิกเงินได้ยากและล่าช้ามาก ฝากท่านนายกด้วยค่ะ 
 

เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  
1.เรื่องแรก ท่านโสภณ บริเวณลานอเนกประสงค์เอาเข้าเทศบัญญัติให้แล้ว
นะครับ ด าเนินการให้แล้วนะครับ 
2.เรื่องที่สอง ปรับปรุงลู่ทางเดินศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ ขยายมาด้านหน้า 
บริเวณป้ายศาลเจ้าพ่อ และก็ปรับปรุงอีกหลายอย่าง อยู่ในเทศบัญญัติเล่ม
นี้แล้ว และก็ขอชี้แจงเงินกองทุนศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ จากการประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อสม.ครั้งที่แล้ว เงินเราบริจาคไปให้ 
โรงพยาบาล 90,000 บาท เงินเหลือ 100,000 กว่าบาท แม่จ้ าและก็
ก านันผู้ใหญ่บ้านจะท ารั้วแสตนเลสเพ่ือป้องกันสุนัขขึ้นไป จะมีประตูเปิด-
ปิด ป้องกันคนตก 
3.เรื่องที่สามคุ้มจัดสรรของท่านโสภณ คงจะท าประชาคม ด้านทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนชนบทศึกษา จะท าเป็นสวนสาธารณะ เป็นสนาม
เด็กเล่น คนที่ค้าขายจะท าให้ค้าขายข้างนอก คนที่บุกรุกข้างในก็จะจัดที่อยู่
ให้บริเวณรอยต่อติดคุ้มจัดสรร แต่ต้องท าประแผนประชาคมก่อน 
4.เรื่องฉีดน้ าสี่แยกหน้าโรงพยาบาลชนบท จะพยามฉีดน้ าให้ ทราบดีว่า
เรื่องฝุ่นละอองเป็นปัญหา จะล้างท าความสะอาดให้ครับ  แจ้งให้ทราบอีก
หนึ่งเรื่อง ถนนเส้นโพธิ์ศรีสะอาดกับถนนแจ้งสนิทตรงร้านมดแดงระดับมัน
ต่างมากเลย จะให้ผู้รับจ้างของกรมทางหลวงท าสโลปให้ครับ 
เรื่องของท่านประชิต วัยรุ่นรอบกองแก้ว ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านจะไปท า
ประชาคมรัฐธรรมนูญหมู่บ้านจะปิดถนนลาดยางแอสฟัลติก จากหอพัก 
พีเค ไปถึงตลาดน้อย จะไม่ให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์วิ่ง จะใช้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับ ให้ลูกหลาน เดิน วิ่ง ออกก าลังกาย  
เรื่องความสะอาดได้จะรียกคนงานสวน 4 คน มารับนโยบายเมื่อสอง
อาทิตย์ที่แล้ว ให้ไปเก็บขยะ วันจันทร์กับวันพฤหัส ขยะที่อยู่แถววัยรุ่นไป
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นายเด่นพงษ์ สถิตวัฒน์      
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

นายโสภณ  พลเวียง       
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

นายคุณานนต์ หินเธาว์  
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 
 

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิ์รักษา   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

นั่งกินเหล้ากันถ้างานสวนไปตัดหญ้าแถวนั้นให้เก็บขยะด้วย 
ส าหรับถนนสายเจ้าพ่อกรมทา ผอ.กองสาฯรับไปด าเนินการนะครับ ส่วน
น้ าประปา ฝากกองช่างด้วยนะครับ ร่องน้ าบ้านคุณไพรัชผมรับทราบน่าจะ
ใช้งบประมาณ ปี 65 ด าเนินการได้  การบริการชาวบ้านผมจะปรับปรุงจะ
ให้นโยบายกับฝ่ายประจ าให้เร็วขึ้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาท าหนังสือให้เป็น
ลายลักษณ์อักษรจะได้ด าเนินการได้รวดเร็วครับ ส่วนห้องน้ าตลาดสด
ยอมรับผมช้า แล้วก็หลังร้านพยงค์ไหมไทยจะเทลาดยางแอสฟัลส์ติก ใน
อาทิตย์นี้ครับ จะได้ท าความสะอาดถนนไปด้วยเลยครับ ส าหรับการเบิก
จ่ายเงินผมรับไปพิจารณา ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายเด่นพงษ์ สถิตวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอบคุณส าหรับเรื่องถัง
ขยะครับ 
1. เรื่องแรกขยะท่ีกองอยู่ขา้งถังขยะพนักงานไม่ค่อยเก็บครับ  
2. ใกล้หน้าหนาวถนนเส้นคุ้มท่า ไปดอนดู่ ไม่มีไฟส่องสว่าง มีชาวบ้านออก
ก าลังกายเยอะ ฝากด้วยครับ 
     
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายโสภณ พลเวียง  สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถาม  
1.เรื่องขยะที่บ่อขยะล้นออกมากองล้นถนนแล้ว จะเข้าไปทิ้งที่บ่อขยะ ก็
ไม่ได้ ชาวบ้านร้องเรียนสอบถามกันมาเยอะ   
2. ขอเสริมท่าน สท. เรื่องถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ไม่ทราบว่า
อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลชนบทหรือไม่ ฝากท่านนายก
ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ส าหรับถนนหน้าโรงเรียนชุมชน
บ้านชนบท แขวงการทางจะเอาแอสฟัลติกมาลงให้ครับ ส าหรับบ่อขยะ เป็น
ความรับผิดชอบของ สามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน คือ เทศบาล
ต าบลชนบท อบต.โนนพะยอม และก็เทศบาลต าบลชลบทวิบูลย์ จะต้องตั้ง
งบประมาณหมุนเวียนเข้าไปดูแลร่วมกัน ในห้วงเวลาปัจจุบันงวดที่3 อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลชลบทวิบูลย์ ต้องไปหาผู้รับจ้างมาดัน
ขยะเข้าไปข้างใน ฝากท่านสมาชิกแจ้งชาวบ้านให้รับทราบด้วยครับ 
ส าหรับท่านเด่นพงษ์ เรื่องขยะข้างถังให้นโยบายพนักงานไว้แล้ว อยากให้
แจ้งพิกัดด้วยยิ่งดีเลยนะครับ  ส าหรับเรื่องถนนไปบ้านดอนดู่ ไฟส่องสว่าง
ผมตั้งงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าไว้แล้วในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ.2565  ขอบคุณครับ  
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายพงพันธ์ ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาล  เนื่องจาก วันที่ 28 เกิดฝน
ตกน้ าท่วมหน้าการไฟฟ้าผมอยากทราบว่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
ใครครับ 
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นายคุณานนต์  หินเธาว์   
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

ดาบต ารวจอุทิศ ตรีศรี                     
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง         
รองประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

นายวสันต์ วรางคณาวดี    
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

นายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม     
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์   
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทาง บ้านโนนสังข์ งบประมาณ 2565 
มาก็จะด าเนินการท าถนน 4 เลน ครับ ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกครับ 
 
ประมาณ เดือน ตุลาคม 2564 ผู้รับจ้าง จะด าเนินการท าถนนสี่เลน จาก
ถนนหน้าตลาดสดเทศบาลต าบลชนบท จนถึงบ้านนาดอกไม้ครับ 
  

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ดิฉัน นาง
นุชรา  ค าคูณเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอแจ้งเรื่องให้ท่านนายก
พิจารณาดังนี้ 
1.ถนนหมู่ 12  ข้างศาลา มีน้ าขัง ท าไม่แล้วเสร็จ   
2.ป้ายบอกสัญลักษณ์ ที่เป็นซอยตัน ซอยบ้านยายเลี้ยง อยากให้จัดหาให้
ด้วยค่ะ 
3.ถนน หมูท่ี่  3  หลังร้าน 20 บาท อยากให้ปรับปรุงด้วยคะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม 
นายวสันต์ วรางคณาวดี  สมาชิกสภาเทศบาล  
1.ถนนจากสี่แยกหมู่ 11 ถึงบ้านแม่มะลิวัลย์ ขอให้พิจารณาด้วยครับ  
2.ถนนเส้นตลาดน้อยเก่าไปบ้านตาพจน์ คนใช้เส้นทางเยอะ ขอให้พิจารณา
ด้วยครับ 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร กระผม
นายธวัช รุ้งเที่ยงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอน าเรียนให้ท่านนายก
พิจารณาดังนี้ครับ 
1.ถนนเลาะห้วยเส้นไปบ้านท่านบรรเลง ไม่มีไฟส่องสว่าง ขอให้พิจารณา
ด้วยครับ 
2.อยากให้ท่านนายกผลักดันเรื่องขยะ อยากให้มีโรงก าจัดขยะครับ  

 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ขอชี้แจงนะครับ ถนนเริ่มจากสี่แยก
หลังวัดโพธิ์ หลังตลาดน้อยลงไปมีในเทศบัญญัติแล้ว ไฟส่องสว่างรับทราบ
ครับ เรื่องบ่อขยะเป็นปัญหา ด้วยไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของเรา อาจจะบริหาร
จัดการได้ไม่เต็มที่ ปัญหาขยะต้องให้ประชาชนร่วมมือด้วย และก็ต้อง
ร่วมมือกันทั้งสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพยายามผลักดันให้สุด
ความสามารถ ขอบพระคุณครับ  

 

มีท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ สุดท้ายขอบคุณท่านคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลชนบท และเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม     13.40 น. 

 




